



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๖ ๒ ๙ ๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๘๕๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน  
และเอกสารแนบ



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)  
เลขรับ..... 9.๗๗๙  
วันที่รับ..... ๐๕ เม.ย. ๒๕๖๗  
เวลา..... ๑๐.๐๓

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๘๔๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๙๘๘๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน พร้อมแผนการติดตาม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๒ และ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ และจัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุม ฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) กิจกรรม...

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

๑.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๒๓๗,๓๓๑.๖๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๓,๕๔๓.๒๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๗๒๓,๗๘๘.๔๖ ไร่

๑.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับเป้าหมายงานออกลาดตระเวนตามแผน จำนวน ๒,๒๓๗,๓๓๑.๖๖ ไร่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๒๒.๙๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจาก นายสิทธิพล พนาสุวรรณรัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) และนายณที ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๖ (คลองท่าไม้แดง) ว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยยังขาดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการป่าไม้ โดยเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี การเขียนบันทึกจับกุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปคดี และการพิจารณาคดีในชั้นศาล นอกจากนี้ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับการใช้จริง

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

(๑) ควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ ทั้งในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของหน่วยป้องกันรักษาป่า

(๓) ควรสำรวจ...

(๓) ควรสำรวจความต้องการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) และจัดทำสถิติการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกเป็นรายหน่วยป้องกันรักษาป่า โดยให้พิจารณาจากมาตรการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้จริง นอกจากนี้ ควรนำประเด็นการใช้พลังงานทดแทนมาพิจารณาขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้สนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ของหน่วยป้องกันรักษาป่า

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑๒,๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๙ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ เป้าหมาย ๔ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานมีเป้าหมาย ๔ ป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่า และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่า สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๓๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕,๔๐๐ ไร่

#### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๑๒,๗๐๐ ไร่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๔๖.๘๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ที่ร้อยละ ๗๔

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๔๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด และการจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรอง การอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑๔ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๒๔๒ หมู่บ้าน พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๖.๔๒ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ที่ร้อยละ ๗๔

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๔.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/๑ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๔.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๕ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๕ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดทำป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๙ กิโลเมตร

ข้อสังเกต..

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว มีผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ร้อยละ ๖๒.๗๕ แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในงานจัดตั้งป่าชุมชน และงานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ขณะที่ยังไม่ดำเนินการตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน สำหรับการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน โดยที่การติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายจำนวน ๕ ป่าชุมชน พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๐.๐๐ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ที่ร้อยละ ๗๔

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหามาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ และปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอ...

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒) และ ข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๔) และ ข้อ ๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวพนีย์ พจนะลาวัลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(นายสุพจน์ กุรัตนโอภา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้